

# “การแนะนำอนุชนก่อนแต่งงาน”

นายสมจิต แจ้งไพโร

## 1. ให้ความจริงเรื่องแต่งงาน

เรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะพระเจ้าทรงตั้งไว้และทรงอวยพระพรให้มนุษย์ที่ขึ้นผ่านทางสถาบันครอบครัว นั่นก็คือการแต่งงาน (ปฐมกาล 2:18-25, 1:28, มาระโก 10:5-9) ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่ายินดี และชีวิตจะพบกับความสุขในชีวิตการสมรสนั้น จำเป็นต้องให้พระเจ้าทรงมีส่วนในชีวิตครอบครัวและการทรงนำในการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมเพราะว่าคนซึ่งเราเลือกเปรียบเหมือนกับเสื้อที่ตัดพอดีเหมาะสมกับตัวเรา ถ้าเราแต่งงานกับคนที่ซึ่งพระเจ้าไม่ทรงเลือกนั้นก็จะไม่เข้ากัน การมีชีวิตเป็นสุขในการครองเรือนกลับพบแต่ปัญหา ไม่เข้าใจกันดังนั้นก่อนแต่งงานเราจึงต้องมีความมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้า ในฐานะเราเป็นคริสเตียน เรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันกับคนนั้นตลอดชีวิตไม่ใช่แค่หนึ่งปีหรือ สองปีเท่านั้นและในชีวิตของเรามีการตัดสินใจที่สำคัญสองประการ คือ การตัดสินใจรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัว และการตัดสินใจแต่งงานที่เราจะมีความสุขตลอดชีวิต หรือ ทุกข์ตลอดชีวิต ถ้าเราเลือกถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะพบความสุข แต่ถ้าเราเลือกผิดคนนั้น การประสบความสำเร็จในการครองเรือนก็มีโอกาสน้อย แต่ยังมีโอกาสถ้าทั้งสองเป็นคริสเตียน เป็นผู้ใหญ่และยอมให้พระเจ้าทรงมีส่วนในครอบครัว แต่ก่อนแต่งงานควรเลือกให้ถูกต้องจะดีกว่า...

- เรื่องการแต่งงานในพระคัมภีร์มีคำสอนและคำแนะนำเราอย่างไรบ้าง ในพระคัมภีร์เดิม... ปฐมกาล 24:1-4 จะเน้นมากเรื่องการแต่งงานการหาคู่ครองให้กับลูกเพราะเรื่องความเชื่อของศาสนา เรื่องธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีนั้นสำคัญมาก จะมีผลต่อชีวิตในการแต่งงาน ดังนั้น คนอิสราเอลจึงเน้นให้แต่งงานในหมู่ญาติเดียวกัน เผ่าเดียวกัน แต่ก็มีปัญหาเช่นกัน ไม่ใช่ไม่มีปัญหาเลย แต่เป็นเพียงปัญหาส่วนตัวของนิสัย และลักษณะต่างกันเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาตัวอย่าง... การแต่งงานกับคนนอกกลุ่มผู้ที่มีความเชื่อเดียวกัน (ปฐมกาล 26:34-35) คือชีวิตของเอซาวมีผลกระทบต่อชีวิตสมรสและพ่อแม่และญาติ ๆ ด้วย เช่น ...ชีวิตแซมสัน (ผู้วินิจฉัย 14:16) พ่อแม่ไม่มีความสุขและตนเองต้องเสียชีวิต เพราะภรรยาทรยศ หักหลังเพียงหวังแค่รางวัลเท่านั้น และมีอีกหลาย ๆ คนเช่น... ซาโลมอนสุดท้ายก็หันไปหาพระอื่น และทิ้งพระเจ้า สาเหตุเพราะชีวิตสมรสภรรยาที่มีอิทธิพลมากกว่าพระเจ้าที่ตนเองรัก ดังนั้น เรื่องแต่งงานเหมือนกับดาบสองคม ทั้งสุขและทุกข์ แต่เราเลือกได้ตั้งแต่ก่อนสมรส

โดยให้พระเจ้าทรงนำวางใจพระเจ้า ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง ในพระคัมภีร์ใหม่ 2 โครินธ์ 6:14-18 ซึ่งพระเจ้าทรงใช้ให้ ผู้รับใช้วางรากฐานสำคัญในการมีชีวิตสมรส อันถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามาก เพราะพระเจ้าทรงสนพระทัยมากในชีวิตสมรสของคริสเตียนเพราะพระองค์ทรงรักเราจึงอยากให้เรามีความสุขในชีวิตการสมรส เปาโลได้ห้ามและเตือนคริสเตียนเวลานั้นถึงปัจจุบันนี้เราควรจะทำตาม เพราะเป็นพระวจนะของพระเจ้า 1 โครินธ์ 14:37 คือ การอย่าเทียมแอกกับคนไม่เชื่อ คือ ลูกของพระเจ้า ควรสมรสกับลูกของพระเจ้าผู้เชื่อเดียวกัน ซึ่งเปาโลใช้ภาพของวัวควมเทียมแอกกับวัวไม่ใช่ควาย ซึ่งความหมายแท้จริง คือพระเจ้ากับซาตานและเราไม่เคยเห็นพระเยซูกับซาตานกอดรักกัน หรือลงเอยกันเลย (มัทธิว 4:1-11) มารทดลองเพราะมารนั้นให้การสมรสเป็นเครื่องมือไม่ให้คริสเตียนเชื่อฟังพระเจ้า แต่มีสิทธิในการแต่งงานได้ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทำได้ (ปฐมกาล 3:1-25) เช่น มารหลอกนางเอวา เพราะบอกว่าเขามีสิทธิจะกินผลไม้นั้น ... แต่เมื่อกินแล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวความทุกข์ ดังนั้นเราควรเชื่อฟังพระเจ้า ทรงแนะนำเราเพราะพระเจ้าทรงรักเราและไม่อยากให้เราต้องพบกับความทุกข์ในการสมรส แต่อยากให้เรามีความสุขตัวอย่าง...มีพี่น้องคริสเตียนท่านหนึ่งซึ่งเลือกแต่งงานกับผู้ไม่เชื่อ เธอต้องขมขื่นตลอดชีวิตเพราะว่าต่างความเชื่อ ลูกต้องพบกับปัญหาไม่รู้ว่าตนเองควรจะนับถือศาสนาอะไร จะเชื่อฟังพ่อหรือแม่ และเมื่อเธอมาคริสตจักรเธอก็ขาดสันติสุขเพราะมีตราบาปในจิตใจ และในใจก็คิดเสมอว่าตนเองผิดพลาดและเมื่อศิษยาภิบาลเทศนาเรื่องการสมรสทำให้เธอคิดว่าศิษยาภิบาลว่า เขาตรง ๆ เหมือนกับวัวสันหลังหว่าที่กลัวโดนน้ำส้มจะราดผลดังนั้นเธอจึงเตือนอนุชนคนอื่น ๆ ว่าอย่าทำอะไรขอให้เธอเป็นแบบอย่างในการได้ชมความทุกข์เพราะการไม่เชื่อฟังคำสั่งเตือนและห้ามของพระเจ้า

## 2. คำถามและการให้คำแนะนำ

ชาย, หญิง คนที่จะแต่งงานด้วยคบกันมานานเท่าไร เพราะกาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ เช่น ยาโคบ และ ราเชล ปฐมกาล 29:20 เขาใช้เวลาพิสูจน์รักแท้ถึง 14 ปี ดังนั้นความรักของทั้งสองแม้ผ่านมาหลายปีก็ไม่เป็นอุปสรรค แต่จะเป็นผลดีในการพิสูจน์รักแท้ และชีวิตส่วนตัวของเขา ท่าทีของเขาต่อเราสมมาเสมอหรือไม่และในช่วงเวลานั้นพระเจ้าจะทรงนำให้ทั้งสองรู้จักตัวจริงของกันและกันว่าเป็นอย่างไร สามารถยอมรับกันและกันได้หรือไม่ บางคนเมื่อคบกันไปปีแรก ๆ ดี แต่เวลาผ่านไปสองปีให้หลังก็ปรากฏว่าทั้งสองไม่ได้รักกันอย่างแท้จริง เมื่อมีปัญหาการเงิน สุขภาพก็ยอมรับไม่ได้ บางคนก็ไปพบกับคนซึ่งรสนิยมเข้ากันได้กับเขา และเมื่อเราอธิษฐาน พระเจ้าจะทรงตอบผ่านทางเวลาด้วย ดังนั้น...สุภายิตจีนบอกว่าระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน และรักแท้เพราะความรักแท้จริงมาจากพระเจ้าตามมาตรฐานของพระคัมภีร์ คือ ต้องให้เขากลับใจเชื่อก่อน เพราะเราอยู่สูงกว่าเขาอยากที่เราจะดึงเขาขึ้นเพื่อรับเชื่อ แต่ง่ายที่เขาจะดึงเราลง คือ เราจะติดตามเขา เช่น ซาโลมอน ที่หันหนีจากพระเจ้า

เพราะประมาทผู้หญิง และเราต้องดูด้วยว่าเขาจับเชื่อจริง ๆ ไหม รับเชื่อเพราะเพียงหวังจะแต่งงานกับเราเท่านั้นต้องระวังด้วย

- ถามเขาว่า เขาเป็นคนอะไรเชื้อชาติอะไร สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อชีวิตด้วย เพราะว่า แม้เขาจะเป็นคริสเตียนแล้ว แต่ในด้านวัฒนธรรมภาษา ประเพณีก็สำคัญด้วย เช่น คนจีนพ่อแม่จะมีอิทธิพลมากต่อชีวิตสมรสของลูก เพราะจะพักอาศัยด้วยกัน ทำให้ชีวิตสมรสไม่เป็นส่วนตัว ซึ่งตามพระคัมภีร์ให้ทั้งสองต้องแยกจากพ่อแม่เพื่อสร้างครอบครัวของตนเอง (ปฐมกาล 2:24) และยาโคบก็พบปัญหา คือ พ่อแม่ฝ่ายหญิงนั้นใช้ให้ทำงานให้กับพ่อตาจนเขาไม่สามารถสร้างฐานะความมั่นคงให้กับครอบครัวได้ เขาจึงหนีเพื่อต้องการสร้างครอบครัวของเขาเอง (ปฐมกาล 31:1-55) ดังนั้น ยาโคบต้องการความเป็นอิสระส่วนตัวในการนำครอบครัวของเขา และแม้แต่คนไทยด้วยกันก็ต่างกัน เช่น คนภาคเหนือ, ใต้, อีสาน, กลาง และชาวเขาเผ่าอื่น ๆ ก็ต่างกันในด้านภาษาประเพณีวัฒนธรรม และยิ่งเราคนเอเชียกับยุโรปยิ่งแตกต่างกันมาก ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้เพื่อเราจะยอมรับได้ ไม่เสียใจภายหลัง เพื่อเราจะตกลงกันก่อนแต่งงานเพื่อจะใช้ชีวิตสมรสที่เป็นส่วนตัวได้ แม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้ามาก แต่เราต้องมีความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องทั้งสองฝ่าย แต่สิ่งเหล่านี้แก้ไขได้เมื่อเราเริ่มต้นให้ถูกต้องก่อน เพื่อเราจะมีการใช้ชีวิตสมรสที่ประสบความสำเร็จได้แต่สิ่งสำคัญคือ เราต้องยอมให้พระเจ้ามีส่วนทั้งหมดในชีวิตครอบครัวเป็นอันดับแรก ถามเขาว่าอธิษฐานด้วยกันเป็นส่วนตัวไหม? เพราะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อก่อนใช้ชีวิตสมรสนั้นมีความผูกพันกันในระดับหนึ่ง เพื่อความไม่เงินอายุ ไม่รู้สึกว่ามีความสงสัยกัน แต่มีความไว้วางใจถ่อมใจให้เกียรติในฐานะที่พระเจ้าทรงให้สามีสู่ทั้งในฝ่ายจิตวิญญาณและการนำในครอบครัวด้วย และโดยการอธิษฐานนั้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์และการวางแผนการของครอบครัวโดยฝากไว้กับพระเจ้าที่จะทรงนำพา และเพื่อเป็นการอุทิศตัวให้แก่กันด้วยเพราะเมื่อเวลาอธิษฐานนั้นส่วนใหญ่ทั้งสองจะขอบคุณพระเจ้าและต่างสัญญาว่าจะรักซื่อสัตย์ต่อกัน จะยอมเป็นสามีที่ดีภรรยาที่ดีซึ่งกันและกัน และเมื่อขณะอธิษฐานด้วยกันต่างคนก็จะสารภาพภัยความผิดให้แก่กันด้วย และยังทำให้จิตวิญญาณของทั้งสองเข้มแข็งเช่นตัวอย่าง... นางรุทกับโบอาส ที่เขาทั้งสองนั้นได้มอบชีวิตต่อกัน และโดยผ่านการอธิษฐานก่อน คือ เมื่อทั้งสองได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ก็แทบไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเลย เพราะทั้งสองรู้จักกันแล้ว

- ถามเขาว่า เขามีภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัวไหม และปัญหาอื่น ๆ เพื่อทั้งสองจะยอมรับกันและกันไม่มองว่าลำเอียง หรือขาดความรับผิดชอบเพราะจะเป็นคำพยานที่ดี ถ้าทั้งสองร่วมกันในการรับผิดชอบ เช่น บางคนอาจจะมึนงง ๆ ต้องส่งเรียน พ่อแม่แก่ไม่มีใครดูแลหรือครอบครัวยังไม่เป็นคริสเตียนก็จะทำให้เรามีโอกาสเป็นพยานด้วย

### 3. คำเตือนและคำหนุนใจ

เราต้องมีความมั่นใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าจริง ๆ เพราะเป็นไปได้ที่เราพึ่งความรู้สึกและรักเขาจนลืมความจริง ต้องใช้พระเจ้ามาเป็นอันดับแรกและต้องเข้าใจความรักแท้ เพราะว่าบางคนอาจแต่งงานเพราะความสงสารแต่จะอยู่ไม่นานเหมือนกับความรักแท้ แต่ให้เราเท่านั้นที่รู้จริงว่าเราคิดอย่างไรกับเขา เรามั่นใจแค่ไหนเพราะเมื่อเราแต่งงานแล้วจะทิ้งก็ไม่ได้ ต้องอยู่ด้วยกันตลอดทั้งชีวิต เพราะทั้งสองเป็นเนื้ออันเดียวกัน และอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตสมรสอย่างแท้จริง

ระวังอย่าแต่งงานกับคนไม่เชื่อ.... อันตรายนมาก 2 โครินธ์ 6:14-18, ฮีบรู 13:4, สุภาษิต 20:21

ที่มา : พระคริสตธรรมปริบทป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 53 ฉบับที่ 286 พฤษภาคม – มิถุนายน 2002, หน้า 24-27.